



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี โทร๐๔๒-๒๕๖๒๔๐

ที่ อต.๑๗๓๒/๑๒๕ วันที่ ๑๕ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

เรื่อง ขออนุญาตเผยแพร่โครงการอบรมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ ตามโครงการอบรมบุคลากรสาธารณสุข การเสริมสร้างทางด้านจริยธรรม ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และการมีวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้เจ้าหน้าที่กระทำความผิดวินัย และรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการฯ ปีงบประมาณ๒๕๖๕

เรียน สาธารณสุขอำเภอไชยวาน

ตามที่ กระทรวงสาธารณสุข กำหนดให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Tranparency Assessment - ITA) เป็นตัวชี้วัดการตรวจราชการประจำปี๒๕๖๕ ซึ่งการดำเนินงาน กำหนดให้หน่วยงานมีการดำเนินงานอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเกี่ยวกับการ เสริมสร้างและพัฒนาด้านจริยธรรมและรักษาวินัย รวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำความผิดวินัย นั้น

บัดนี้คณะทำงาน ได้ดำเนินการจัดทำโครงการอบรมฯ และได้ดำเนินการอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรในหน่วยงาน เรียบร้อยแล้ว จึงขออนุญาตเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการฯ และรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการฯ ไปยังเว็บไซต์ <https://chaiwandho.go.th> ดังแนบเอกสารไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและอนุญาตให้เผยแพร่

(นายนายสายัณห์ ดวงพลจันทร์)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ความเห็นสาธารณสุขอำเภอไชยวาน



อนุญาต



ไม่อนุญาต (เหตุผล).....

(นายอภิวัฒน์ ปิตุพงศ์)
สาธารณสุขอำเภอไชยวาน

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอไชยวาน
ตามประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอไชยวาน
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.๒๕๖๓
สำหรับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอไชยวาน

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอไชยวาน	
ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอไชยวาน วัน/เดือน/ปี : วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ หัวข้อ : ขออนุญาตเผยแพร่โครงการอบรมให้ความรู้เจ้าหน้าที่...ตามโครงการอบรมบุคลากรสาธารณสุข การเสริมสร้างทางด้านจริยธรรม ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และการมีวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้เจ้าหน้าที่ประทำผิดวินัย และรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ ปีงบประมาณ๒๕๖๕	
เพื่อให้เป็นไปตามประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอไชยวาน เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๓ สำหรับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอไชยวาน และการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอไชยวาน จึงขออนุญาตนำ เผยแพร่ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	
Link. http://https://chaiwandho.go.th	
หมายเหตุ: สำนักงานสาธารณสุขอำเภอไชยวาน	
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล สายยันท์ ดวงพลจันทร์ (นายสายยันท์ ดวงพลจันทร์) ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ วันที่ ๑๕ เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๕	ผู้อนุมัติรับรอง อภิวัฒน์ ปิตุพงศ์ (นายอภิวัฒน์ ปิตุพงศ์) ตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอไชยวาน วันที่ ๑๕ เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๕
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ กมลชนก จันทร์ไสย์ (นางสาวกมลชนก จันทร์ไสย์) ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ วันที่ ๑๕ เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๕	